

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

FPI – บางครั้ง เขาก็รู้ว่าเราดูเทคนิค

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... แล้วเมื่อเราเห็นสัญญาณเทคนิค หรือ จะอ่านรูปแบบการแกว่งตัว

ในทางเทคนิค แล้วคิดสิ่งใด ไม่ว่าจะเล่นทางซื้อ หรือจะยืนทางขาย เขาก็รู้เราทางเราอยู่ก่อนแล้ว... บางทีเขาอยากจะได้อะไร อยากจะทำอะไร ก็ควบคุมให้สัญญาณมันออกไปทางตรงข้ามที่เขาอยากทำ อันนี้ เราต้องยอมรับกันจริงๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ถ้าเขาอยากขายหุ้น ก็ต้องทำสัญญาณทางเทคนิคให้เป็นไปในสัญญาณที่ใครๆ มองแล้วก็ต้องอยากซื้อ... หรือ ถ้าเขาอยากจะทำซื้อหุ้น หรือ ยังเก็บหุ้นไม่ครบ ก็ต้องกดๆ หรือทำให้ออกมาเป็นสัญญาณทางขาย แล้วเขาจะได้หุ้นไปตามอย่างใจต้องการ... เหนือเมฆถึงได้เคยกล่าวไว้ในการอบรมโครงการ UIA. ทั้ง 5 รุ่น อยู่บ่อยๆ ว่า บางครั้ง เทคนิค มันก็เหมือนดาบสองคม ที่บางคนหรือบางกลุ่มที่ใหญ่ๆ ใช้เป็นเครื่องมือ... บางทีเวลาตรวจสอบขึ้นมา ถามว่า ซื้อหุ้น หรือไล่ซื้อหุ้นมากมายขนาดนั้น ด้วยเหตุผลอันใด คำตอบที่ให้กลับไป ก็บอกว่า ก็สัญญาณทางเทคนิคมันสวย มีนักวิเคราะห์ในทางเทคนิค เขียนแนะนำ ก็เลยซื้อ... อ้าว โยนเผื่อกร้อนๆ กลับไปหานกน้อยๆ ตาตาๆ ไม่พันทักต้องโดนขอตรวจสอบบทวิเคราะห์กันเป็นทิวแถว... นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ จริงๆ แล้ว นอกใน อะไรต่างๆ ยังมีอีกมากมายในวงการนี้ เหนือเมฆจะเอ่ยมากไปก็ไม่ได้ เอาเป็นว่า ประสบการณ์และความรู้แต่ละท่านจะต้องหากันเพื่อให้เท่าทันเกมต่างๆ นานา ที่ยังมีอยู่ในตลาดหุ้นอย่างไม่มีวันเสื่อมหาย... ส่วนเรื่องของตลาดหรือ SET Index ก็ยังคงอยู่ในการเฝ้าจับตามอง อย่างที่กล่าวมาอย่างต่อเนื่องอยู่เหมือนเดิม

ดูตามเกม... ก็ไม่แน่ การมีสัญญาณซื้อแบบนี้ แล้วเราก็อ่านรูปแบบการแกว่งตัวได้ว่า

วันนี้ อาจจะตามมาด้วยแท่งเทียนทางขาย เหมือนอย่างที่ขึ้นมา... ถ้าถ้าเขาอยากขายแพงกว่านี้ละ จะทำไ

แนวรับ : ... 3.80-3.70 ถ้ามี ก็น่าเก็บ ยืน 3.9 ก็น่าตาม

เป้าหมาย : ... 4.10 ยืนได้ ก็จะมีลุ้นระดับ 4.40-4.60 ต่อ

Price Chart...(FPI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น FPI... ถ้าจะว่ากันไปแล้ว จะเกมอะไร หรือ จะหลอกอะไรเราก็ตาม ต้องเน้น ถ้าไม่ต่ำกว่า 3.60 ลงมาเสียก่อน ก็อาจจะแปลว่า ยังไม่น่าจะขายหุ้นได้หมดแต่อย่างใด ยังอาจจะต้องทำราคาเพื่อให้ยังขายได้ตลอดทาง... หรือไม่แน่ ถ้าว่ากันตามสัญญาณ อาจจะได้หุ้นไปมากพอ จนอยากจะทำให้ราคาขึ้นไปต่อหรือขึ้นเรื่อยๆ จนราคาไม่ถึงอีกซักกรอบก็เป็นไปได้นะ ดูจากรูปแบบของ กลุ่ม MA. ในภาพนี้แล้วนั้น อาจจะคาดหวังไกลๆ ได้ถึงระดับ 6.80-7.00 กันเลยทีเดียว แม้จะมีแนวต้านในทางโครงสร้าง ที่ระดับ 4.40-4.60 ก็ตาม แต่ก็อาจจะแค่พักๆ แล้วกระชากไปต่อยาวๆ ได้ เอาเป็นว่า หากไม่ต่ำกว่า 3.60 เสียก่อน ก็ยังน่าสนใจ